

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ PHỔ AN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /BC-UBND

Phổ An, ngày tháng 5 năm 2024

## **BÁO CÁO**

**Kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực**

Thực hiện Công văn số 38/CV-TTXX ngày 22/4/2024 của Thanh tra thị xã Đức Phổ về việc sơ kết các Chỉ thị, kết luận, Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBND xã Phổ An báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị, như sau:

### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ VIỆC TỔ CHỨC SƠ KẾT**

**1. Khái quát đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi phụ trách, quản lý và những thuận lợi, khó khăn liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW:**

- Phổ An là xã ven biển nằm phía Đông Bắc thị xã Đức Phổ, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp xã Đức Lân (huyện Mộ Đức) - xã Phổ Thuận - phường Phổ Văn, phía Nam giáp phường Phổ Quang, Có chiều dài bờ biển 8,5 km. Có tổng diện tích tự nhiên 1.815,41 ha. Địa giới hành chính của xã được phân thành 4 thôn, 14 xóm (khu dân cư). Dân cư được phân bố khắp 4 thôn và 14 xóm; Dân số 12.447 khẩu, có 2.785 hộ. Đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn vì đa số nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, đánh bắt thủy hải sản và đi vào Thành phố Hồ Chí Minh làm ăn là chủ yếu.

- Nhằm phát huy vai trò của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp ý, phê bình, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Đảng, Nhà nước đã ban hành và triển khai thực hiện một số chủ trương, quy định có liên quan đến bảo vệ người tố cáo. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác này vẫn còn những hạn chế, bất cập. Vì vậy, ngày 10/01/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 02/4/2019, Đảng ủy xã Phổ An đã ban hành Kế hoạch số 79-KH/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ

thị số 27-CT/TW, Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tố cáo (sửa đổi); Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp Ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, ... cho cán bộ chủ chốt toàn xã, cán bộ tham mưu về công tác nội chính ở cấp xã và tương đương, với hơn 150 đại biểu tham dự.

*1.1. Những thuận lợi:* Trong 05 năm qua, công tác phổ biến, quán triệt được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả đã góp phần nâng cao và thống nhất nhận thức, ý thức tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đảng, các phòng, ban, đơn vị, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cán bộ đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

*1.2. Những khó khăn:* Tuy nhiên, qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chưa sâu rộng, hình thức chưa phong phú. Việc bảo vệ bí mật về danh tính, họ tên, địa chỉ người tố cáo khi xử lý thông tin phản ánh, giải quyết đơn tố cáo vẫn còn trường hợp chưa đảm bảo, thông tin vẫn bị lộ lọt thông qua: Giấy mời làm việc, thông báo thụ lý giải quyết tố cáo, kết luận nội dung tố cáo. Vẫn có tình trạng cán bộ, đảng viên và người dân còn ngại đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp ý, phê bình cán bộ, đảng viên vi phạm. Việc biểu dương, khen thưởng người tố cáo đúng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt việc bảo vệ người tố cáo chưa được quan tâm đúng mức.

*1.3. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan:*

- *Nguyên nhân khách quan:* Là do các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về tiếp nhận, xử lý, giải quyết nội dung tố cáo; bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chưa hoàn thiện, thiếu cụ thể nên gây khó khăn trong việc tổ chức thực hiện. Chưa xác định được đầu mối cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chưa quy định cụ thể các biện pháp và điều kiện vật chất, kỹ thuật bảo đảm để người dân thực hiện quyền và cơ quan nhà nước thực hiện nghĩa vụ của mình trong công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo khó phát hiện, trong khi quy định xử lý các hành vi này còn chưa đủ sức răn đe.

- *Nguyên nhân chủ quan:* Là do chưa tạo được cơ chế phối hợp hiệu quả giữa chính quyền với Mặt trận và các đoàn thể trong việc bảo vệ người tố cáo.

Công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, phát hiện, xử lý hành vi trả thù, trù dập người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và những vi phạm quy định về bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại địa phương chưa được coi trọng. Vẫn còn hiện tượng thờ ơ, ngại đấu tranh, ít tham gia đóng góp ý kiến, tố giác, phản ánh hành vi tiêu cực gây khó khăn cho công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

## **2. Đánh giá khái quát việc tổ chức sơ kết, xây dựng báo cáo của cơ quan, đơn vị, địa phương:**

Việc tổ chức sơ kết, xây dựng báo cáo của cơ quan theo quy định của cấp trên và từng thời điểm cụ thể, 06 tháng đầu năm, sơ kết và tổng kết hàng năm vào cuối năm, chủ yếu lồng ghép giữa báo cáo Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng hàng năm, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến.

## **II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 27-CT/TW**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện:**

- Sau hội nghị cấp xã, cấp Ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW đến 100% các chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn xã. Đài truyền thanh xã mở chuyên mục tuyên truyền về công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kết quả, đã lồng ghép tuyên truyền Chỉ thị số 27-CT/TW và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong 03 hội nghị, tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 02 lượt cán bộ, đảng viên, ...

- Kết quả sau khi phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW, nhận thức của lãnh đạo cấp Ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể cũng như cán bộ, công chức về vị trí, vai trò của công tác bảo vệ người tố cáo có sự chuyển biến tích cực về nhận thức; trách nhiệm về công tác này cũng được quan tâm, đặt lên hàng đầu trong giải quyết công việc, nhất là trong giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

#### **1.1. Việc ban hành Kế hoạch hoặc văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW ở cơ quan, đơn vị, địa phương:**

Việc cụ thể hóa thành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW và các văn bản cấp trên, Đảng ủy xã Phổ An đã ban hành Kế

hoạch số 79-KH/ĐU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; UBND xã Phổ An đã ban hành trên 05 văn bản liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống tham nhũng. Tiêu biểu như: Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 16/01/2019 của UBND xã Phổ An về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND xã Phổ An về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 26/01/2021 của UBND xã Phổ An về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND xã Phổ An về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND xã Phổ An về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

*1.2. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW:* Giám sát về công tác bảo vệ người tố cáo: Không có

## **2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị số 27-CT/TW:**

*2.1. Trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, trước hết là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi phụ trách:*

- Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã luôn quan tâm sâu sát, kịp thời chỉ đạo các Bí thư Chi bộ, các ban, ngành đơn vị trực thuộc, người trực tiếp được giao nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tiếp nhận giải quyết các thông tin phản ánh, kiến nghị, tố giác liên quan đến hành vi tham nhũng lãng phí, tiêu cực và công tác bảo vệ người tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

- Công tác hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo: Không có.

- Chỉ đạo việc phòng ngừa, ngăn chặn hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và việc phối hợp trong công tác bảo vệ người tố cáo Đảng ủy, Lãnh đạo UBND xã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ, các ban, ngành đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; người lợi dụng quyền để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ; có các hình thức động viên, khen thưởng đối với những người tố cáo đúng, các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo. Trong 05 năm qua chưa phát hiện vụ, việc người tố cáo bị trả thù, trù dập.

*2.2. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế của Đảng, Nhà nước về bảo vệ người tố cáo:* Không có.

- Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã Phổ An đã cụ thể hóa thành Kế hoạch số 79-KH/ĐU ngày 02/4/2019, về tăng

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

- Ủy ban nhân dân xã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 16/01/2019 của UBND xã Phổ An về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 07/01/2020 của UBND xã Phổ An về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 26/01/2021 của UBND xã Phổ An về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND xã Phổ An về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND xã Phổ An về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

- Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, trong vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng và Nhân dân. Tăng cường dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho hoạt động thanh tra nhân dân và giám sát của cộng đồng dân cư ở cơ sở; kịp thời phát hiện, thông tin, phản ánh, ngăn chặn hành vi gây thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, sáng kiến; có biện pháp thiết thực bảo vệ người đấu tranh, tố giác hành vi gây lãng phí, thất thoát.

*2.3. Công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, kiến nghị xử lý hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và phối hợp trong công tác bảo vệ người tố cáo:*

- Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo UBND và các chi bộ, triển khai các ban, ngành, đơn vị trực thuộc thực hiện các biện pháp nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; người lợi dụng quyền để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, gây mất đoàn kết nội bộ; có các hình thức động viên, khen thưởng đối với những người tố cáo đúng, các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo.

- UBND xã chỉ đạo bộ phận Văn hóa - thông tin, thường xuyên tuyên truyền, đấu tranh với biểu hiện bao che, những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật, chỉ đạo Văn phòng thường xuyên cập nhật các thông tin thời sự, sự kiện, nhất là các tin tức, văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

**\* Kết quả cụ thể:**

- Tổng số đơn thư tố cáo, phản ánh, tố giác liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: Không có.

- Tổng số người yêu cầu được bảo vệ: Không có.

- Số người được cơ quan chức năng áp dụng biện pháp bảo vệ: Không có.

- Số người tố cáo, phản ánh, tố giác liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bị trả thù, trù dập: Không có.

- Số người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền bị xử lý do buông lỏng lãnh đạo quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người tố cáo phản ánh, tố giác bị trả thù, trù dập: Không có.

*2.4. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát về bảo vệ người tố cáo:*

- Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đối với công tác bảo vệ người tố cáo: Không có

- Kết quả công tác thanh tra việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo: Không có

- Công tác hướng dẫn của ủy ban kiểm tra, thanh tra cấp trên với ủy ban kiểm tra cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra về việc bảo vệ người tố cáo: Không có.

- Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp đối với việc chấp hành pháp luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo: Không có

- Kết quả giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với công tác bảo vệ người tố cáo: Không có.

*2.5. Chỉ đạo định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ người tố cáo; đấu tranh với biểu hiện bao che, những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật:*

- Số lượng người đã được tuyên truyền, phổ biến, quán triệt là: Trên 250 lượt người tham dự. Thông qua, lòng ghép các cuộc họp Chi bộ cơ sở, họp dân, ... và thường xuyên tuyên truyền phát trên Đài truyền thành xã.

- Công tác phổ biến, quán triệt được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả đã góp phần nâng cao và thống nhất nhận thức, ý thức tinh thần trách nhiệm của cấp ủy đảng, các ban, ngành, đơn vị, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cán bộ đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

*2.6. Công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bảo vệ người tố cáo:*

- Bộ phận Tiếp công dân xã Phồ An, thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND xã thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Hàng năm, Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã đều quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân được học tập nâng cao về trình độ mọi mặt, đặc biệt là bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân. Trong 05 năm qua, Văn phòng tham mưu cử 04 cán bộ, công chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Ngoài ra, để nâng cao ý thức kỷ luật, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng UBND xã đã tham mưu thành lập Tổ Kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính (Quyết định số 38/QĐ-MTTQ-BTT ngày 10/5/2022), ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân

dân xã Phổ An; Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND xã Phổ An, Về kiện toàn Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của xã Phổ An; Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND xã Phổ An, Về việc kiện toàn Tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của xã Phổ An; Quyết định số 1961/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND xã Phổ An, ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức của xã Phổ An.

- Năm 2021, UBND xã đã chủ động ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 Ban hành Quy định về tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phổ An, để tiếp công dân hàng tuần theo quy định (định kỳ ngày thứ 5 hàng tuần Chủ tịch UBND xã đã bố trí lịch để tiếp công dân); Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 Về việc kiện toàn phân công cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 12/01/2021 về Tiếp công dân lưu động năm 2021 của Chủ tịch UBND xã Phổ An; Thông báo số 05/TB-UBND ngày 12/01/2021 về Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2021 của UBND xã Phổ An. Chủ động và phối hợp với Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND để tiếp công dân tại Trụ sở UBND xã Phổ An.

- Năm 2022, UBND xã đã chủ động ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 Ban hành Quy định về tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Phổ An để tiếp công dân hàng tuần theo quy định (định kỳ ngày thứ 5 hàng tuần Chủ tịch UBND xã đã bố trí lịch để tiếp công dân). Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đúng theo quy định của pháp luật. Đã xây dựng kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 24/01/2022 về Tiếp công dân lưu động năm 2022 của Chủ tịch UBND xã Phổ An; Thông báo số 01/TB-UBND ngày 02/01/2022 về Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của UBND xã Phổ An. Chủ động và phối hợp với Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND để tiếp công dân tại Trụ sở UBND xã Phổ An.

- Năm 2023, UBND xã ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 Về việc kiện toàn phân công cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05/01/2023 về Tiếp công dân lưu động năm 2023 của Chủ tịch UBND xã Phổ An; Thông báo số 02/TB-UBND ngày 03/01/2023 về Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2023 của UBND xã Phổ An. Chủ động và phối hợp với Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND để tiếp công dân tại Trụ sở UBND xã Phổ An.

- Việc quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất, chế độ đãi ngộ cho đội ngũ cán bộ có chức năng bảo vệ người tố cáo được thực hiện thường xuyên khi có các vụ, việc xảy ra.

- Việc biểu dương, khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ người tố cáo: Không có.

### **3. Kết quả cụ thể trong công tác bảo vệ người tố cáo:**

- Tổng số người có yêu cầu được bảo vệ: Không có.
- Số người được cơ quan chức năng áp dụng biện pháp bảo vệ: Không có.
- Số người tố cáo, phản ánh, tố giác liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bị trả thù, trù dập; các hình thức trả thù, trù dập; kết quả, hình thức xử lý hành vi trả thù, trù dập: Không có.
- Số người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền bị xử lý do buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người tố cáo, phản ánh, tố giác bị trả thù, trù dập: Không có.

## **III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM**

**1. Tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc:** Không.

**2. Nguyên nhân:** Không.

**3. Kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW:**

- Lãnh đạo Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện; UBND xã nghiêm túc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Kế hoạch số 79-KH/ĐU ngày 02/4/2019 của Đảng ủy xã Phổ An về thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW. Từ năm 2019 đến nay trong toàn xã không xảy ra vụ việc vi phạm, không để xảy ra tình trạng người tố cáo thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập.

- Đảng ủy xã Phổ An, các Chi ủy trực thuộc Đảng ủy xã, Lãnh đạo xã và các ban, ngành, Mặt trận các hội đoàn thể, trước hết là người đứng đầu nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách.

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ, việc tham nhũng, lãng phí. Nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức này thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo.

## **IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

**1. Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW:**

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới,

trước hết, các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TW, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân trên địa bàn xã, gắn với việc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao ý thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

*-Thứ nhất*, nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu trong việc thực hiện công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc phạm vi mình phụ trách; sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện của cấp dưới; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, đảng viên bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

*-Thứ hai*, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân về hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

*-Thứ ba*, tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị nhằm nâng cao hiệu quả và khắc phục những yếu kém trong công tác bảo vệ người tố cáo. Ủy ban kiểm tra, Thanh tra các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra để kịp thời phát hiện các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên. HĐND các cấp tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo. Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giám sát, phản biện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo; thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo theo quy định.

*-Thứ tư*, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo. Động viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng và các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo.

## **2. Kiến nghị, đề xuất:** Không có

Trên đây là báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị, UBND xã Phổ An, trân trọng báo cáo Thanh tra thị xã để theo dõi tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- UBND thị xã;
- Thanh tra thị xã;
- Đảng ủy, TT. HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Minh Hà**